

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ข่าวสด	<p>สิทธิบัตรทองในรัฐธรรมนูญ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กรรมการชมรมแพทย์ชนบท และ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวว่า การเผยแพร่ภาพสิทธิบัตรทองของ กรธ. เป็นลักษณะชวนเชื่อให้คนเข้าใจผิด อย่างแรกคือ บัตรทองไม่หายไปไหน แต่เปลี่ยนสาระสำคัญ จากเป็นสิทธิของทุกคนอย่างเท่าเทียม เหลือสงเคราะห์คนยากไร้ คนพิการ ผู้สูงอายุและเด็ก ซึ่งตีความได้ว่าประชาชนนอกจาก 4 กลุ่มนี้ต้องร่วมจ่าย ทั้งนี้ กรธ.ต้องชี้แจงให้ชัดเจน เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในระบบสุขภาพ</p> <p>อย่างที่ 2 การมีระบบแพทย์ประจำครอบครัวกับการมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแล เป็นคนละเรื่อง กรณีแรกคือระบบอังกฤษ ครอบครัวที่อยู่ในชุมชนเมื่อเจ็บป่วยต้องไปหาแพทย์ประจำครอบครัวก่อน ซึ่งปัจจุบันไทยยังไม่มีระบบนี้ หากจะต้องเปลี่ยนจากการผลิตแพทย์เฉพาะทางมากกว่า 80% มาเป็นผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเกิน 50% ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้โดยง่าย</p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า หมอประจำครอบครัวกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นการทำงานร่วมกัน สธ.กำลังเดินหน้าเรื่องนี้ มีคลินิกที่หมอครอบครัว ซึ่ง 1 ทีม จะดูแลประชากร 10,000 คน ประกอบด้วยสหวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข รวมทั้งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ แอนติบอดี</p> <p>มติชน</p>	<p>พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ศุภผล เอี่ยมเมธาวี อดีตกรรมการทันตแพทยสภา ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา ลงนามแถลงการณ์ร่วมกับภาคีสภาวิชาชีพ เพื่อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 อาจเป็นโมฆะ เพราะไม่มีการนำเสนอในที่ประชุมกรรมการทันตแพทยสภา และเห็นว่า ข้อเสนอของภาคีสภาวิชาชีพ โดยเฉพาะเรื่องตั้งคณะกรรมการควบคุมการทำงานของเลขาธิการ สปสช. อาจเป็นความพยายามครอบงำ สปสช.</p> <p>-เสนอบทความ โดย สุรวิรัตน์ ตรีมรรคา กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพที่ใช้มา 15 ปี ต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสังคม และยึดโยงกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งมีข้อเสนอการแก้กฎหมายที่เป็นไปในทางเดียวกัน คือ การแก้ไขปรับปรุงนิยามการบริการสาธารณสุข ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลรัฐ และการเพิ่มให้มีการจัดค่าใช้จ่ายจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ ส่วนที่ยังแย้งกันคือ นิยามการบริการสาธารณสุข ควรครอบคลุมการให้บริการ ทั้งก่อนป่วย ระหว่างป่วย และการฟื้นฟูหลังป่วย หรือจำกัดเฉพาะเรื่องการป่วย ไม่รวมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค</p> <p>ส่วนข้อเสนอแก้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน ต้องยึดตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นให้มีองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จึงควรเป็นอิสระจากระบบราชการ สิ่งที่ควรแก้คือ ปรับลดขนาดของคณะกรรมการลง และคงไว้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารระบบ ปรับลดผู้แทนภาคราชการที่มาจากกระทรวงที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง และปรับลดผู้แทนวิชาชีพซึ่งไม่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยให้ไปทำหน้าที่ในบอร์ดควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขแทน ส่วนข้อเสนอให้มีบอร์ดบริหารเพิ่มขึ้นนั้นไม่จำเป็นเพราะเลขาธิการ สปสช.เป็นกรรมการในบอร์ดหลัก ซึ่งทำหน้าที่ในทางนโยบายและกำกับการบริหารอยู่แล้ว</p> <p>ในเรื่องแก้กฎหมายคือ ต้องคุ้มครองบุคคลทุกคนในประเทศไทยให้มีหลักประกันสุขภาพ แล้วเลือกบริหารระบบให้เหมาะกับกลุ่มคนเหล่านั้น รวมทั้งการจัดหาทรัพยากร งบประมาณ ก็เป็นไปตามสิทธิพื้นฐาน นั่นคือคนที่มีสถานะคนไทยอยู่ระหว่างรอพิสูจน์สถานะ หรือการตกหล่นจากการสำรวจของรัฐ คนเหล่านี้รัฐต้องดูแลเท่าเทียมคนอื่น ส่วนคนต่างด้าวคนอพยพแรงงาน นักท่องเที่ยว ก็ต้องมีระบบหลักประกันตามสภาพความจริง เช่น การเข้าไปอยู่ในการจ้างงานของนายจ้าง การซื้อประกันสุขภาพในราคาเป็นธรรม การบังคับให้นักท่องเที่ยวมีประกันสุขภาพในระหว่างพำนักในประเทศ</p> <p>ส่วนข้อเสนออีกประการ การตัดออกมาตรา 42 เรื่องการไล่เบียดผู้ให้บริการที่ทำให้เกิดความเสียหาย เพราะเจตนารมณ์คือช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ใช่เยียวยา หากต้องการการชดเชยก็ควรไปใช้กฎหมายอื่นในการดำเนินการ</p> <p>นอกจากนี้ยังเน้น ให้มาตรา47 ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่น ควรปรับแก้ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง และโยงกับอำนาจหน้าที่ของบอร์ดด้วย</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์	<p>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว การสรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ ยังมีปัญหาเนื่องจากภาคประชาชนไม่ยอมส่งตัวแทนเข้าร่วม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แอนติบอดี	คณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ ซึ่งนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ระบุว่า ถ้ายังไม่ได้ให้รักษาการเลขาฯ ทำงานต่อไป เชื่อว่าการประชุมบอร์ด สปสช. วันที่ 1 ส.ค.นี้ จะมีการป่วนอีก และนพ.ปิยะสกลในฐานะประธานบอร์ด สปสช. จะเริ่มคุมเสียงภาคประชาชนในบอร์ดยาก หากต้องการมติเอกฉันท์ในแต่ละเรื่อง
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ แอนติบอดี	<p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-กล่าวว่า นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุนสุขภาพยังไม่คืบหน้า เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนยังไม่เห็นด้วยกับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่แต่ละกองทุนกำหนดตามที่มีผลงานวิจัยมา ขณะที่ สธ.และสพฉ. ยังหาทางให้พ.เอกชนร่วมโครงการด้วยไม่ได้ เพราะกฎหมายสถานพยาบาลที่มีไม่สามารถบังคับได้ และเกณฑ์กำหนดความ "ฉุกเฉิน" ก็ยังเป็นที่สับสนของประชาชนและโรงพยาบาลเอง</p>
มติชน	<p>สปสช.รับรางวัลทุนหมุนเวียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น และรางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ จากกระทรวงการคลัง โดยความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจาก สปสช.ฝ่ายเดียว แต่ความสำเร็จและความภาคภูมิใจทั้งหมด มาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดต่างๆ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ที่มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความสำเร็จเป็นไปตามกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการดำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน</p>
ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด พิมพ์ไทย, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์	<p>ผลสำรวจสุขภาพประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการ สสส. กล่าวถึงผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ว่า สสส. ร่วมกับสธ. สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สวรส. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ทำการสำรวจสุขภาพประชาชน ครั้งที่ 5 ระหว่างปี 2557-2558 เพื่อเฝ้าระวังทางสุขภาพของคนไทยระดับประเทศ พบว่า พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ใน 4 เรื่องคือ การสูบบุหรี่ลดลงในทุกกลุ่มอายุ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง การกินผักและผลไม้เพียงพอ 400 กรัมต่อวันขึ้นไป และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพออยู่ในระดับคงที่ร้อยละ 80</p> <p>สิ่งที่น่าห่วงคือ ภาวะอ้วนที่เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มวัย คนไทยมีภาวะอ้วน 19 ล้านคน ภาวะความดันโลหิตสูง 13 ล้านคน เป็นเบาหวาน 4 ล้านคน และพบกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานโดยไม่รู้ตัวอีก 7.7 ล้านคน สิ่งที่ต้องเน้นคือ การส่งเสริมให้ประชากรมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอตลอดทุกช่วงวัย และสนับสนุนให้มีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อให้คนได้มีกิจกรรมทางกายอย่างยั่งยืน โดยสสส.จะร่วมกับสธ.พัฒนาแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายระดับชาติภายในปี 2559 และร่วมเสนอยุทธศาสตร์ระดับสากลในสมัชชาองค์การอนามัยโลก ภายในปี 2560 พร้อมกับเน้นพฤติกรรมโภชนาการที่ลดหวาน มัน เค็มลง</p> <p>ด้าน ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า จากผลการตรวจสุขภาพ พบภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยเพศชายมีร้อยละ 32.9 และเพศหญิงร้อยละ 41.8 โดยเพศชายในกรุงเทพฯ มีสัดส่วนสูงสุด สำหรับผู้หญิงทุกภูมิภาคมีสัดส่วนไม่ต่างกัน เมื่อเทียบกับดัชนีมวลกาย พบว่าหญิงไทยมีภาวะอ้วนเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย โดยอันดับ 1 คือมาเลเซีย</p>
คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เด่นทั่วไทย	<p>ดึงเอกชนร่วมทุนสร้างศูนย์โรคเฉพาะทาง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงการจัดตั้งโครงการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางกรมการแพทย์ (DMS Medical Complex) ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมทุนแบบความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (Public Private partnership : PPP) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางของประชาชนในหลายๆ กลุ่มมากขึ้น ตั้งเป้าว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาด 250 - 300 เตียง มูลค่าโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยมีภาคเอกชนเข้ามาลงทุน ส่วนบุคลากรในการดำเนินงาน เป็นของกรมการแพทย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการดำเนินงานของศูนย์ ความเป็นไปได้ของโครงการ และการจัดหาสถานที่</p>
ข่าวสด	<p>โรคในพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถิติข้อมูลพระสงฆ์ที่เข้ารับการรักษาในรพ.สงฆ์ ปี 2558 พบอาการป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1.โรคไขมันในเลือดสูง 2.โรคความดันโลหิตสูง 3.โรคเบาหวาน 4.โรคไตวาย และ 5.โรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งสาเหตุเกิดจากอาหารเป็นหลัก แนวโน้มพระภิกษุที่ป่วยด้วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคไต มีอัตราสูงขึ้นทุกปี จึงอยากให้สังคมตระหนักถึงเรื่องอาหารที่จะถวายพระสงฆ์ ควรคำนึงถึงสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้านนายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับสธ. ดูแลสุขภาพพระสงฆ์มาเป็นระยะเวลา 12 ปี ในปี 2560 ได้จัดทำโครงการวัดต้นแบบส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ในทุกการอบรมของคณะสงฆ์ ตั้งแต่การอบรมพระสังฆาธิการ มหาวิทยาลัยสงฆ์ วิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสมณสาธูป รวมทั้งลดการเจ็บป่วยจากการฉันอาหาร และการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการถวายอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดโรคและปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะกับพระภิกษุสูงอายุ</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>มะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า มะเร็งเต้านมมีแนวโน้มพบผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับ 1 ของสตรีทั่วโลก ได้ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ฯ ดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านมในรูปแบบประชารัฐ ใน 21 จังหวัด ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 55-30 มี.ย. 59 พบว่า ได้ผลดี สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี 1.9 ล้านคน ตรวจเต้านมสม่ำเสมอ พบมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกมากขึ้นถึงร้อยละ 70 ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ อัตราการมีชีวิตรอดอยู่รอดเพิ่มขึ้น และอัตราการตายลดลง โดยปีนี้จะดำเนินการเพิ่มในอีก 55 จังหวัด</p>
<p>บ้านเมือง ไทยโพสต์ ผู้จัดการ กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง 5สทท</p>	<p>วันดับอหิสะโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวเนื่องในวันดับอหิสะโลก ตรงกับวันที่ 28 ก.ค. ของทุกปี ซึ่งปีนี้คำขวัญคือ "ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ" ว่า สาเหตุของโรคตับอหิสะโลกที่พบบ่อยในคนไทยคือการติดเชื้อไวรัสตับอหิสะโลก และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งไวรัสตับอหิสะโลกมี 5 ชนิด คือ เอ บี ซี ดี และอี กรมฯ จึงร่วมกับโรงพยาบาลสังกัด สธ. 35 แห่งใน 16 จังหวัด จัดบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอหิสะโลกและซีให้แก่กลุ่มเสี่ยงฟรี วันที่ 28 ก.ค.-5 ส.ค.59</p>
<p>พิมพ์ไทย</p>	<p>เตือนโรคระบาดฤดูฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในฤดูฝนจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ระวังเด็กเล็กป่วยโรคปอดบวม-ไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>ส้วมสุขอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผอ.สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัย ในโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยะเวลาที่ 2 ปี 2559 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทานผู้หญิง สุประกาตา เกษมสันต์ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และกล่าวว่า กรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เป้าหมาย ให้ความสำคัญในเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งมีปัญหาในเรื่องส้วมไม่เพียงพอและไม่ถูกสุขลักษณะ โดยตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารกำหนดว่า นักเรียน 50 คน ต้องมีส้วม 1 ห้อง ซึ่งกรมอนามัยได้กำหนดให้มีส้วมทั้งแบบนั่งยองและแบบนั่งราบ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>ชี้แจงแพทย์ชายแต่งกายเป็นหญิง</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต.อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก กรณีการแต่งกายของ นพ.ศุภฤกษ์ ศรีคำ ผอ.รพ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ที่แต่งตัวเหมือนผู้หญิง ว่า กรณีนักศึกษาแพทย์แต่งกายไม่ตรงกับเพศ ปกติอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งมีกฎระเบียบของตนเอง แต่เมื่อจบเป็นแพทย์แล้วจะถูกดูแลโดยกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ แพทยสภาจะควบคุมด้านจริยธรรมทางการแพทย์ ซึ่งมุ่งเน้นถึงการตรวจรักษา และปฏิบัติต่อคนไข้ ตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม โดยไม่ได้คำนึงถึงเพศสภาพ เพราะทุกคนสามารถเป็นแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม ใช้ความรู้และความสามารถดูแลผู้ป่วย ด้วยความรักและจิตใจเมตตาได้ ไม่แตกต่างกัน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>คลินิกเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว กรม สบส. ร่วมกับ สสจ.อุทัยธานี และสภ.บ้านไร่ ตรวจค้นคลินิกสุพรรณิ บ้านทัพหมั่น ให้บริการรักษาโรคต่างๆ พบว่า เปิดเป็นคลินิกเถื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าของร้านยอมรับว่าไม่ได้จบแพทย์ แต่มารักษาคอนไซ์แทนภรรยาที่เป็นพยาบาลผดุงครรภ์</p>
<p>เว็บไซต์พันทิป</p>	<p>การตลาดนมผง</p> <p>-เสนอว่า มีการตั้งกระทู้ viral แบบเปียร์ข้าง โดยเป็นบริษัทนมผงชื่อดังทำการตลาดบนเฟซบุ๊ก โดยจ้างให้คุณแม่ดาราหลายคนโพสต์ภาพลูกนอนคู่กับหนังสือ ซึ่งดูรู้ว่าเป็นนมผงยี่ห้อไหน จึงหวังว่าภาครัฐจะออกกฎหมายควบคุมการตลาดนมผงอย่างจริงจัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า</p> <p>เพจกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นายชินทร์ ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า กทม.เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก หลังพบผู้ป่วยใน กทม.เพิ่มขึ้นกว่า 50% สั่งเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรค พร้อมเผยแพร่สื่อความรู้การป้องกันโรคต่างๆ แก่ประชาชน และติดตามสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-ผู้ใช้นาม Pomtiwa B Love โพสต์แจ้งว่า มีการระบาดของโรคมือเท้าปากที่โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา นครนายก แต่ โรงเรียนไม่มีการประกาศปิด หรือหยุดโรงเรียนแต่อย่างใด แจ้งไปทาง สสจ.นครนายก ก็เงียบ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว เดชรัฐ ลิมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.ตรัง เปิดโครงการเผยแพร่ความรู้สิทธิและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งรพ.ตรังร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และเป็นแนวทางปฏิบัติแก่สถานบริการสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของสถานบริการ</p>
<p>หนังสือที่ ขพ 0032.004/3699</p>	<p>สสจ.ชุมพรตรวจเนื้อไก่</p> <p>-เสนอหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงจากสสจ.ชุมพร ว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนื้อไก่สด ที่ตลาดนัดบ้านห้วยรากไม้ ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร เนื่องจากมีชาวบ้านซื้อมาปรุงเป็นอาหารแล้วเกิดอาการท้องเสีย โดยเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p>รับพญ.สุพัทธาเป็นคนไขในพระอนุเคราะห์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงมีรับสั่งรับพญ.สุพัทธา ผนวชกัน แพทย์ใช้ทุน รพ.หนองงูศรี จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งกำลังป่วยเป็นมะเร็งปอด เป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์</p>
<p>เว็บไซต์ Sanook.com</p>	<p>ชื่นชมพยาบาลช่วยทำคลอด</p> <p>-เสนอข่าว มีผู้โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า "มาเกิดหน้าบ้านคุณหมอดึกดึกก็ต้องตื่นมาช่วย" โดยเป็นคลิปที่ นางสาว สุจิตรา สังข์เพชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านย่านมะปราง จ.สุราษฎร์ธานี กำลังทำคลอดเด็กทารกที่เกิดจากแม่ที่นังอยู่บนรถซาเล้งพ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนน ก่อนจะมีพยาบาลพร้อมรถกู้ชีพเข้ามาช่วยเหลือ ในเวลาประมาณ 22.20 น. คืนวันที่ 24 ก.ค.59 ที่ผ่านมา จนได้รับคำชื่นชมจากประชาชนในโลกโซเชียล และมีผู้แชร์คลิปลงก๊วเป็นจำนวนมาก</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>ตำหนิแพทย์ให้ข้อมูลการปฐมพยาบาลผิดผ่านรายการทีวี</p> <p>-เสนอข่าว กรณี หมอ ก้อง สรวิชญ์ สุบุญ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปฐมพยาบาลเบื้องต้นในรายการทีลิบเดย์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และถูกโลกออนไลน์รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลายคนวิจารณ์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลการปฐมพยาบาลที่คลาดเคลื่อนหลายเรื่อง อาทิ การปฐมพยาบาลผู้ถูกงัดด้วยวิธีชันชะเนาะ การช่วยเหลือคนคลอดลูกในสถานการณ์ฉุกเฉิน การทำ CPR ช่วยเหลือคนจมน้ำ เป็นต้น</p> <p>ล่าสุดหมอก้องได้กล่าวยอมรับว่า อาจจะคิดน้อยไป ทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดได้ และขอโทษในสิ่งที่สื่อสารไป เนื่องจากมองว่าเป็นรายการวาไรตี้ จึงอยากนำเสนอเรื่องราววิชาการให้ดูสนุกน่าติดตาม</p>
<p>บ้านเมือง</p>	<p>โรคเอดส์</p> <p>-เสนอบทความ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคเอดส์ กล่าวถึงวิธีใหม่ในการรับประทานยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส HIV ที่อาจมีประสิทธิภาพสูง และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้ คือ การรับประทานยาเพรีพ (PrEP- Pre-Exposure Prophylaxis) ต้านไวรัส HIV ก่อนสัมผัสเชื้อ โดยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อไวรัส HIV รับประทานยาต้านเอดส์สองเม็ดก่อนการร่วมเพศ และอีกสองเม็ดหลังจากนั้น ภายในเวลาระหว่าง 24-48 ชั่วโมง อัตราความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อสูงประมาณ 97%</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>ห้องปฏิบัติการมาตรฐานกรมวิทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอุทัย นพคุณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ ทดสอบและวิจัย มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ที่ได้รับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เน้นผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>แก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่ากทม. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชน ปลอดภัย ยาเสพติด โดยมีผู้บริหารกทม. ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย และสธ. เข้าร่วม และกล่าวว่า แผนช่วงปี 2559-60 นโยบายประชารัฐ และนโยบายระดับพื้นที่เขต มีสำนักงานเขตเป็นศูนย์กลางเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้กทม.เป็นพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ให้เข้าถึงประชาชนใน 2,030 ชุมชน</p>
เดลินิวส์	<p>ชุดตรวจอัลบูมินภาคสนาม</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เชิงชั้น อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง หัวหน้าทีมวิจัยผู้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม "อัลบูมิน สมาร์ทเทสต์" ชุดทดสอบภาคสนามสำหรับตรวจอัลบูมินในปัสสาวะ โดยใช้โทรศัพท์มือถือช่วยในการวินิจฉัยโรคไต ทดสอบใช้งานแอปฯ แล้วได้ผลใกล้เคียงกับการตรวจในโรงพยาบาล</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ไขมันทรานส์ในอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า ไขมันทรานส์ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม เนยขาว มากارينแข็งตัว คุกกี้ อาหารทอด และขนมอบกรอบ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งต่างประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เดนมาร์ก ออสเตรเลีย ไช้แลนด์ และสวีตเซอร์แลนด์ ได้ออกประกาศเตือนประชาชนแล้วว่าเป็นสารที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ส่วนประเทศไทย ระหว่างที่รอกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการทางกฎหมาย แนะนำประชาชนให้ดูแลตนเองด้วยการไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันทรานส์ หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารระบุว่า ปริมาณไขมันทรานส์เป็นศูนย์</p>
สปริงนิวส์	<p>โรคซิกา</p> <p>-เสนอข่าว คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสเปน แถลงว่า แม่ชาวสเปนที่ติดเชื้อไวรัสซิกาขณะตั้งครรภ์ ขณะนี้ได้คลอดบุตรแล้ว พบว่า เด็กที่เกิดมามีสมองเล็ก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากแม่ติดเชื้อไวรัสซิกาเมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา</p>
มติชน	<p>ดูดนิ้ว-แทะเล็บ ลดเสี่ยงภูมิแพ้</p> <p>-เสนอข่าว ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งโอทาโก เมืองดุนดีน ประเทศนิวซีแลนด์ เผยแพร่ผลวิจัยใหม่ที่พบว่า เด็กที่ชอบดูดนิ้วหัวแม่มือหรือแทะเล็บ มีโอกาสที่จะเกิดอาการแพ้ต่าง ๆ น้อยลง เนื่องจากรับเชื้อบางอย่างผ่านทางพฤติกรรมดังกล่าว และไปกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้น และยังพบว่าภูมิคุ้มกันดังกล่าวยังอยู่จนถึงวัยผู้ใหญ่อีกด้วย</p>